



LIÊN HỘI TIN LÀNH BÁP-TÍT VIỆT NAM BẮC MỸ

Vietnamese Mission Board

Cơ Quan Truyền Giáo Việt Nam

Bản Tin Tháng 3, 2024

Quyền Năng Phục Sinh

BĐH VMB:

- MS Lê Thành Toàn – Giám Đốc
(mstoan@gmail.com)
- MS Timothy Xuân Trần – Ủy Viên
(TimothyTran3@gmail.com)
- Thầy Huỳnh Q. Minh – Thủ Quỹ
(mqhuynh2006@gmail.com)

Homepage: www.baptistvmb.org

ZELLE Donation to:

BaptistVMB@gmail.com

“Ngài phán cùng các sứ đồ rằng: Hãy đi khắp thế gian, giảng Tin Lành cho mọi người.” – Mác 16:15

- **Quyền Năng Phục Sinh** – MS Lê Thành Toàn, p1
- **Thơ – Ta Sống Hay Ta Chết** - TMN, tr.2
- **Tin Tức VMB, tr. 3**
- **Tường Trình Căn Hộ Jinyeong – Nam Hàn** – MSGS Lê Phước Thiện, tr.4
- **Chương Trình Năm 2024 – Nam Hàn** – MSGS Lê Phước Thiện, tr.5
- **Lời Chứng - Sự Biến Đổi Về Cuộc Đời Minh** – Đinh Thị Thiết, tr.6
- **Hình Ảnh Truyền Giảng Giảng Sinh 2023, tr.7**
- **Giảng Sinh 2023, Hội Thánh Báp-tít Thới Bình Cà Mau** – Cẩm Loan, tr.8
- **Hình Ảnh Truyền Giảng Giảng Sinh 2023, Cà Mau, tr.9**
- **Lựa Chọn Hướng Đi** – Đinh Thị Dung, tr.10

Trong năm 2023, gia đình bên vợ tôi mất tất cả là chín người. Tám người mất đi vì bệnh ung thư, và trong đó có cả bà gia của tôi. Theo lẽ thường thì có lẽ gia đình chúng tôi sẽ rất hoang mang và buồn rầu. Nếu không biết sau khi chết sẽ đi đâu, và việc gì sẽ xảy đến, thì đời sống chỉ là những chuỗi ngày phấn đấu cho cuộc sống ngắn ngủi và vô vị, rồi chấm dứt trong hoang mang, sợ hãi, và âu lo. Thế nhưng, tuy chúng tôi nhớ người đã vắng bóng, nhưng lòng được bình an và vui thỏa vì biết rằng chúng tôi sẽ gặp lại nhau nơi Nước Thiên Đàng. Chị Thanh của nhà tôi là một nữ truyền đạo chân dấn một hội thánh nhỏ tại Cần thơ. Cô thường đi thăm viếng chứng đạo và chăm sóc tín hữu cho đến khi nhiễm COVID, vô nhà thương, rồi qua đời. Bà gia tôi, khi bệnh ung thư tái phát sau 14 năm được lành, đã cầu nguyện xin Chúa sớm rước đi. Trong lúc chờ đợi ý Chúa, bà sắp xếp chia một phần tài chính cho vài điểm truyền giáo. Còn về tiền quà yêu thương thì bà bảo hãy dâng hết vào công việc truyền giáo VMB. Những người này dù biết mình sắp chấm dứt cuộc sống dương trần, nhưng vẫn có thái độ như người lữ khách, biết sắp đặt công việc để chuẩn bị dọn về quê hương. Điều gì làm họ có một đời sống tích cực như thế? Vì họ thờ phượng một Cứu Chúa Hằng sống.

“Chúa Giê-su sống” là một tuyên ngôn đầy quyền năng để ai tin Ngài thì được tha thứ tội lỗi, thoát khỏi sự chết và có sự sống đời đời. Còn ai đã chết mà tin Ngài thì vẫn sống, vì dấu chân truyền giáo, và dư âm đời sống đức tin của họ tiếp tục vang dội trong lòng người thân và hội thánh. Tại những nơi thôn làng hẻo lánh thì “Chúa Giê-su sống” là sức mạnh vượt qua mọi khó khăn, và hy vọng trong lúc khốn cùng. Tại nơi đầy đủ ổn định thì là quyền phép tái tạo tâm linh, và đổi mới cuộc đời. Khi một người tiếp nhận Chúa Giê-su làm Cứu Chúa của đời sống mình, thì phép báp-tem là một lời xưng nhận rằng, “Tôi đã chìm mình chết đi con người cũ, và chỗi dậy trong quyền năng Phục Sinh, sống đời sống mới dưới quyền tể trị của Chúa Thánh Linh.”

Nếu Chúa Giê-su không sống lại thì những người tin Chúa vẫn tiếp tục sống trong gông cùm tội lỗi, và án phạt vẫn còn treo chờ ngày qua đời để chịu phán xét. Nếu Chúa Giê-su không phục sinh thì sự cố gắng của bản thân chỉ

như “dã tràng se cát biển đông”. Không có Phục Sinh thì không ai sống lại, và không ai nhận được sự sống đời đời. Nhưng Chúa đã sống lại. Ngài đắc thắng sự chết và có quyền ban sự sống cho những ai tin vào Ngài. Quyền năng Phục Sinh là Đấng Christ bày tỏ chính mình Ngài qua đời sống con cái Ngài. Trong công trường truyền giáo, những người đang hầu việc Chúa tại nơi khó khăn nhờ quyền năng Chúa để rao truyền danh Chúa. Nhiều tấm gương sống đạo trong sự bất bố và cảnh nghèo khó đang bày tỏ quyền năng Phục Sinh trong nếp sống đạo của họ. Anh chị em là những người dâng hiến cho công tác truyền giáo thì đã và đang bày tỏ quyền năng Chúa Phục Sinh qua việc cầu thay và sự góp phần hỗ trợ.

Trong năm 2024, VMB có thêm chiến lược mới:

- Tập trung huấn luyện giáo viên Thánh Kinh Hè để trang bị tài liệu và cách dạy có kết quả.
- Chọn vài mục tiêu để tổ chức thông công lãnh đạo và huấn luyện nhân sự định kỳ.
- Sắp đặt tuyến đường thăm viếng và khích lệ cách đồng cho một số tình nguyện viên đi truyền giáo.
- Hỗ trợ vài chương trình huấn luyện lãnh đạo do vài tổ chức đang hợp tác với VMB tại Việt Nam.
- Về việc xây cất, sẽ có người cố vấn và theo dõi tiến trình để hỗ trợ chi phí từng công tác thay vì giúp khoán số dự tính yêu cầu.

Ước ao của VMB là muốn trang bị những con người phản ánh một Chúa Giê-su sống để làm ánh sáng cho người Việt tại Việt Nam cũng như hải ngoại. Nguyên xin Chúa tiếp tục bày tỏ quyền năng Phục Sinh của Ngài qua chính đời sống chúng ta! Amen!

Thật muốn hết lòng,
Mục sư Lê Thành Toàn

VMB kính chúc Quý Vị một Mùa Phục Sinh
tràn đầy sức mới và hy vọng trong
Chúa Giê-su hằng sống, toàn năng, và vinh hiển!

Ta Sống Hay Ta Chết

“Khá cần thận giữ tấm lòng của con hơn hết, vì các nguồn sự sống do nơi nó mà ra.” - Châm ngôn 4:23

“Đêm đã khuya, ngày gần đến; vậy chúng ta hãy lột bỏ những việc tối tăm mà mặc lấy áo giáp sáng láng.” - Rô-ma 13:12

Ta sẽ chết, khi ta không còn thờ,
Không tình người, không ánh sáng bình minh,
Không niềm vui, không hy vọng, an bình,
Không biết được, hành trình của cuộc sống!
Ta sẽ chết, khi không còn hoạt động,
Chỉ biết mình, sống ích kỷ cho ta,
Để tâm linh, phải làm lạc, nhạt nhòa,
Bao năm tháng, đứng trên bờ vực thẳm!

Hãy dừng lại, ngừng cơn mê chìm đắm,
Hãy xét mình, đang sống chết thế nào,
Nếu ngày mai, chân huyệt hăng té nhào,
Tim ngừng đập, có được vào Thiên Quốc?!

Linh hồn quý nhất! Trần gian tạm bợ!
Số phận con người, tựa gió bay qua,
Nhắm mắt xuôi tay, hối tiếc, “Phải mà,
Ta biết trước, thật là hay biết mấy!”

Vậy bây giờ, Chúa cho ta nhìn thấy,
Được nghe Lời Hằng Sống, phải đến ngay,
Tìm Ý Trời, đọc Kinh Thánh mỗi ngày,
Để biết rõ Ngài - Đấng ta cần nhất!

Chúa Giê-su Christ, Con Trời có thật,
Chỉ duy Ngài, mới cứu được chúng ta,
Những tội nhân, đã lạc lối đi xa,
Hãy hết sức, thành tâm mà quay lại!

Phải tỉnh thức, nhận ra điều sai trái,
Khấn xin Ngài, giúp sức để ăn năn,
Bỏ lối xưa, mặc “giáp mới” đến gần,
Kính yêu Chúa, nhờ linh ân Thần Hựu!

Ta sẽ sống, trong tình yêu hằng hữu,
Lòng vui mừng, được gần gũi bên Cha,
Tâm linh sung mãn, mãi mãi an hòa,
Trần hy vọng, không bao giờ hối tiếc!

Ta sống mãi, vì Lời Ngài bất diệt,
Đức Thánh Linh dạy ta biết cậy trông,
Dẫn ta đi, vượt qua mọi bão giông,
Ta thật sống, khi linh hồn thật sống!

Tiểu Minh Ngọc

Tin Tức VMB Thay Đổi Nhân Sự

Ban Điều Hành VMB xin trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự. Cô My Nguyễn đã hầu việc Chúa hai năm qua trong chức vụ Thủ Quỹ, vì lý do gia đình nên xin được ngưng chức vụ. Thầy Minh Huỳnh trước là Ủy Viên, nay sẽ thay thế Cô My, để lo công việc thủ quỹ. Mục sư Timothy (Xuân) Trần đã nhận lời để cùng làm việc với Ban Điều Hành VMB trong vai trò Đặc Trách Viên.

Cảm ơn Cô My rất nhiều, giúp VMB đảm trách việc kế toán tài chính trong những năm qua. Nguyên xin Chúa luôn ở cùng, thêm ơn, thêm sức cho Cô và gia đình. Chúng tôi cũng rất vui có được dự phần của Mục sư Timothy (Xuân) Trần. Xin quý vị cầu nguyện cho sự dẫn dắt của Chúa trên Ban Điều Hành VMB để thực thi Đại Mạng Lệnh Chúa giao một cách có kết quả theo Ý Chúa! Chân thành cảm ơn quý vị! Xin Chúa tràn đầy phước hạnh trên quý vị và gia đình!

BDH VMB

Tin Tức Chương Trình Học Bổng (CTHB) Nhóm Học Kinh Thánh Tiếng Anh

Một trong những dự định của chương trình học bổng VMB cho niên học 2023-2024 đó là thực hiện một lớp học Kinh Thánh tiếng Anh cho các sinh viên nhận học bổng. Mục đích của lớp là giúp nâng cao trình độ Anh văn qua việc học Kinh Thánh. Từ năm ngoái, chúng tôi đã học xong 6 bài học về chủ đề: “*Những người biết Chúa Giê-su*” (*People Who Know Jesus*), tài liệu do Mục sư Ted Lindwall biên soạn. Hiện nay, chúng tôi đã học xong 3 bài học về chủ đề: “*Bước Đầu Làm Môn Đồ Chúa*” (*First Steps in Christian Discipleship*).

Hàng tuần vào mỗi sáng thứ Bảy (tối thứ Bảy giờ Việt Nam), một số các bạn trẻ ở Việt Nam và cũng như ở Mỹ vào học qua Google Meet. Cảm tạ Chúa cho các bạn trẻ ở Việt Nam cơ hội đọc Kinh Thánh Tiếng Anh, chủ yếu là luyện lắng nghe, tập đọc phát âm chuẩn, và tiếp thu từ vựng. Vì đa số thông thạo Kinh Thánh Tiếng Việt, nên sự thông hiểu phần tiếng Anh của các em tiến triển khá nhanh. Riêng các bạn ở Mỹ (không biết tiếng Việt hay biết chút tiếng Việt) cũng có dịp kết nối với các bạn ở Việt Nam, vừa dạy Tiếng Anh và tập nghe và nói tiếng Việt. Học ngôn ngữ là một phần, nhưng phần quan trọng hơn là phần thảo luận những đoạn Kinh Thánh. Chúng tôi cùng thảo luận và học lẫn nhau từ tiếng Anh qua tiếng Việt và từ tiếng Việt ngược qua tiếng Anh. Đây là một mô hình học và dạy hơi khác thường, nhưng có lẽ vì vậy đã thu hút được các bạn trẻ vào học khá đều đặn.

Một điều lạ Chúa tác động trên các em là cho các em bắt tay vào làm công việc Chúa. Điển hình là sự đóng góp về bài viết và hình ảnh chia sẻ trong Bản Tin VMB từ lần trước và lần này, là đến từ các em trong lớp học Kinh Thánh Tiếng Anh. Nguyên xin Chúa giúp các em nhận biết được ân tứ của mình và biết sử dụng những ân tứ cho công việc của Ngài qua VMB và tại hội thánh địa phương của các em.

CTHB - VMB

Dâng hiến xin ghi memo: “VMB Scholarship”

Zelle: BAPTISTVMB@gmail.com

Gửi check: chụp hình check và email to: BAPTISTVMB@gmail.com

Website CTHB: <https://conferencenow.info/vmb/cthb/>

Tường Trình Căn Hộ Jinyeong

Cảm ơn chúa nhờ VMB, Đoàn Nam Giới, các Hội Thánh, các tôi tớ Chúa và con cái Chúa ở khắp nơi đã ủng hộ cho hội thánh Gimhae, chúng tôi đã mua được căn hộ tại khu vực Jinyeong cách Gimhae khoảng 20 km, để làm VĂN PHÒNG BAN TRUYỀN GIÁO VMB, Cơ sở Truyền Giáo của Hội Thánh Gimhae và đã đưa vào sử dụng, đầu chúng tôi vẫn còn thiếu nợ khoảng 35 ngàn USD, Cảm ơn Chúa cho các ân nhân cho vay dài hạn và chúng tôi tin Chúa sẽ tiếp trợ cho chúng tôi để hoàn trả số nợ này.



Tạ ơn chúa cho cô thủ quỹ hội thánh và cậu con trai nhỏ 10 tuổi của cô đã sẵn sàng đến ở trong căn nhà này để bảo trì và sinh hoạt tiếp đãi các bạn công nhân tại khu vực Jinyeong là khu vực có rất đông người Việt đang làm việc tại các công xưởng quanh đây.

Cảm ơn Chúa chúng tôi đã thực hiện được những buổi họp mặt các thân hữu tại căn hộ này vào dịp giáng sinh 2023, Năm Mới dương lịch, và Tết âm lịch vừa qua để làm thân và chia sẻ về Chúa cho những thân hữu.



Xin cầu nguyện cho chúng tôi để Chúa đem thêm nhiều người đến tiếp nhận Chúa tại căn hộ mới này, và có đủ tài chánh để trả hết nợ mua căn hộ. Amen.

Tạ ơn Chúa!

MSGs Lê Phước Thiện



Chia tổ làm chứng tại Jinju



Chương Trình Năm 2024 – Nam Hàn

Tại Gimhae:

Đa số các bạn đều trưởng thành trong Chúa, có những bạn biết dâng hiến một phần mười, có một số bạn yếu lúc trước, bây giờ đã trở nên mạnh mẽ. Có 2 bạn đã vứt bỏ các tượng, có tượng mua từ nước ngoài đem về, rất đắt tiền và Chúa đã đuổi quỷ xa khỏi các bạn và nó không còn phá phách các bạn nữa.

Cảm tạ Chúa đưa dẫn 2 người chồng Hàn Quốc của 2 bạn nữ đã tin Chúa. Trong mùa thu hoạch rau tháng 1, 2024, sau khi người chồng Hàn Quốc thu hoạch rau, anh đã dâng 1/10 số tiền bán rau. Cảm tạ Chúa!

Các bạn đang dự định vào mùa hè năm nay sẽ tổ chức đi biển, đi trại, để sinh hoạt, hầu có thể làm bạn với thân hữu và sẽ theo sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh mà làm chứng cho bạn nào sẵn lòng.

Cảm tạ Chúa cho Mục sư Kiêu Công Thuận, người đã cư mang Gimhae từ ban đầu, đầu ở cách chúng tôi 70km, ông sẵn lòng giúp điều hành Hội Thánh Gimhae và Jinju trong thời gian tôi vắng mặt, đi công tác hoặc về Mỹ thăm con.

Mục sư Thuận cũng kêu gọi các con cái Chúa học Thần Học và chúng tôi đã dùng tối thứ Ba và tối thứ Năm để học và đổi buổi cầu nguyện sang tối thứ Sáu.

Tại Jinju

Nhờ sự dẫn dắt của Chúa, chúng tôi đã đổi cách truyền giảng tại Jinju. Chúng tôi tập bài hát ngắn, cho trò chơi có thưởng, Chia sẻ ngắn rồi chia tổ 5 đến 10 người để các bạn tín hữu Gimhae và Jinju đã học XEE (Chứng Đạo Sâu Rộng Mới) chia sẻ, kêu gọi và cầu nguyện cho các thân hữu tin nhận Chúa. Tạ ơn Chúa cho kết quả, nhiều người tiếp nhận Chúa và các bạn có thể kết thân với thân hữu để tiếp tục dẫn dắt họ.

Tạ ơn Chúa đã kêu gọi được thêm các bạn

tham gia làm nhân sự để lo cho các buổi nhóm và chăm sóc bạn mới.

Tại Changwon

Dự định cho các nhân sự đã học XEE và Thần học sẽ đi thăm và gây dựng đức tin cho các bạn tại Changwon.

Tại Việt Nam

Đã huấn luyện cách học Kinh Thánh và soạn bài giảng cho các nhân sự tại Quảng Ninh, Qui Nhơn, Tây Ninh, Cà Mau. Tháng 3-2024 sẽ thăm Hội Thánh Báp Tít Ân Điển Saigon và nếu Chúa cho phép sẽ huấn luyện thêm cho nhân sự Cà Mau.

Tại Úc Châu:

- Chúng tôi được Chúa dùng con cái Chúa tại Goldcost, Bristbane, Australia gọi chúng tôi đến để giúp các con cái

Chúa tại đây học lời Chúa và nếu Chúa cho phép thì sẽ thành lập Hội Thánh Báp-tít Việt Nam tại Goldcoast, như Chúa chỉ dẫn sứ đồ Phao-lô, “*Đương ban đêm, Phao-lô thấy sự hiện thấy; có một người Ma-xê-đoan đứng trước mặt mình, nài xin rằng: Hãy qua xứ Ma-xê-đoan, mà cứu giúp chúng tôi*” (Công Vụ 16:9)

- Chúng tôi sẽ ghé thăm Hội Thánh Báp Tít, Mục Sư Hiệp ở Brisbane.
- Chúng tôi sẽ đi Hobart để làm Báp-tem cho 3 tân tín Hữu.
- Đầu tháng 3, 2024, chúng tôi sẽ đi truyền giảng tại Noumae, New Caledonia.
- Khoảng đầu tháng 4, 2024 chúng tôi sẽ trở lại Gimhae để tiếp tục huấn luyện cho các bạn biết chia sẻ và chăm sóc các điểm nhóm.
- Xin cầu nguyện cho chuyến đi truyền giáo của chúng tôi được nhiều kết quả qui vinh hiển danh Chúa. Amen!

Nam Hàn, February 17, 2024

MSGs Lê Phước Thiện

He is
Risen

Lời Chứng - Sự Biến Đổi Về Cuộc Đời Mình

Gia đình mình biết đến Chúa vào năm 2009, nhưng sau khi tin Chúa được 1 tháng, thì gia đình mình đã bị bắt bớ, bởi vì xung quanh không ai tin Chúa, họ chỉ tin vào việc thờ cúng. Mình bị những người xung quanh chèn ép, và bắt bớ, bị so sánh, bị chê bai bởi vẻ bề ngoài, luôn nghe những lời nói không đẹp ý từ người khác. Sau đó có một khoảng thời gian mình bị trầm cảm, từ đó bắt đầu thu mình, không dám ra khỏi vùng an toàn của bản thân, cảm thấy sợ hãi về mọi thứ xung quanh, cay đắng, vốn là một đứa ít nói mình cũng không dám chia sẻ với ba mẹ. Suốt thời niên thiếu, mình không dám từ chối một ai, và luôn tự cho bản thân là nạn nhân. Năm 16 tuổi mình đã tự lập và sống xa gia đình, mình tự nghĩ bản thân sẽ có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Và từ đó mình cố gắng tìm kiếm những sách giúp mình sống tốt hơn.

Năm học lớp 11, mình đã bị cú sốc tinh thần khi bị vu oan là có quan hệ với người chồng của chị mà mình xin ở nhờ trong suốt thời cấp 3, và bởi những ám ảnh từ nhỏ càng làm cho mình trở nên yếu đuối hơn. Mình đã bị tổn thương, cảm thấy sợ hãi, không một ai bảo vệ, mình luôn cảm thấy cô đơn, lạnh lẽo, xa vắng. Bởi cái sự lạnh lẽo ấy, mình đã bắt đầu dần dần không tin cậy một ai kể cả Chúa.

Cuối năm lớp 12, Mình đã bị tuyệt vọng bởi vì cùng một lúc mất đi 2 đứa em gái, mình đã tự hỏi “Chúa cho con cái gì khi tin theo Ngài, tại sao Chúa khiến cho con bị tổn thương từ lần này đến lần khác, tại sao Chúa lại lấy đi 2 đứa em gái của con.” Sau sự kiện này, mình càng né xa với Chúa hơn, mình bỏ bê việc học, bởi những cú sốc tinh thần mình trở nên kiệt quệ, khiến cho tinh thần mình không ổn định, thậm chí có ý định tự tử.

Vào năm thứ nhất đại học, mình được gặp Chị Phúc, chị đã chia sẻ và cho mình biết ý nghĩa thật sự cho cuộc đời của mình. Và được chị mời tham gia vào khóa học LTI (Huấn luyện môn đệ nhân cấp) của tổ chức CCC. Khi được tham gia khóa học này, mình đã được cảm động bởi tình yêu thương của Chúa cho mình. Mình biết Chúa có chương trình cho mỗi người, Chúa luôn yêu thương dù mình là con người có tội, và Chúa không bao giờ rời bỏ mình.

Sau đó, mình tình cờ được biết đến câu

chuyện của ông Gióp. Từ một người giàu có, có tất cả mọi thứ trên tay, có gia đình hạnh phúc. Nhưng chỉ trong tích tắc mọi thứ đó đều biến mất, con cái mất, bị vợ bỏ, bệnh tật đầy mình. Nhưng ông luôn có một đức tin mạnh mẽ nơi Chúa, ông luôn tin vào những việc Chúa làm cho ông. Sau cùng, vì đức tin của ông, Chúa đã cho lại ông mọi thứ gấp đôi.

Mình tự nghĩ so với ông Gióp những việc xảy ra với mình có là gì. Vào ngày 20/11/2020, mình đã cầu nguyện tin nhận Chúa một cách cá nhân, lúc này mình mới thật sự gặp gỡ Chúa. Từ ngày mình hiểu về ý nghĩa cuộc sống của mình trong Chúa, mình mới thật sự biết ý nghĩa của tình yêu thương là gì. Những sự tổn thương, ám ảnh, cay đắng, sợ hãi ở trong mình giờ đã không còn. Mọi thứ được tẩy sạch bởi tình yêu và sự chăm sóc của Chúa. Mình được tái sinh thành một con người mới trong Chúa. Sau đó, thật sự Chúa đã thay đổi mình, mình biết yêu thương hơn, biết bày tỏ tình yêu của Chúa cho mọi người xung quanh. Mình bắt đầu kỷ luật hơn trong việc đọc Kinh Thánh, trò chuyện với Chúa mỗi ngày. Mình biết nhờ vào sức của bản thân thì không bao giờ thành công, nhưng khi nhờ vào Cha của mình là Đấng yêu thương, thì mọi việc đều thỏa lòng, và mình biết không có sách nào tốt hơn quyển sách Kinh Thánh.

Chúa đã biến đổi mình một cách diệu kỳ và lạ lùng, để rồi mình nhìn thấy những cuộc đời làm lạ được biến đổi như mình. Bởi Chúa mà những người trầm cảm, tổn thương, cay đắng, tuyệt vọng, bị bỏ rơi, đau khổ và bế tắc đã tìm thấy được hy vọng và mục đích sống trong cuộc đời của họ, được cứu sống và đứng dậy mạnh mẽ. Mình tự hỏi những năm qua bản thân đã lạc ở đâu, tại sao không nhận ra tình yêu của Chúa sớm hơn. Tại sao mình may mắn biết về Chúa từ nhỏ mà lại xa cách Chúa, không tin vào Chúa? Vì vậy mình muốn cho bạn biết, để bạn không hối tiếc, khi biết quá trễ về tình yêu của Ngài. Chúa đã thay đổi cuộc đời mình và nhiều người khác, và Chúa cũng sẽ làm điều đó với bạn! Nguyện xin Chúa mở lòng bạn và cho bạn nhận thấy tình yêu đời đời của Ngài, và bạn trở thành người luôn vui thỏa trong tình yêu đó! Amen!

Nhóm Kinh Thánh Anh Ngữ VMB - Đinh Thị Thiết

Hình Ảnh Truyền Giảng Giáng Sinh 2023

VMB chân thành cảm ơn quý Ân Nhân, Mục Vụ Phụ Nữ, Mục Vụ Nam Giới đã dâng hiến hỗ trợ cho các chương trình truyền giảng Giáng Sinh tại Việt Nam, 2023! Nguyện xin Chúa tràn đầy phước hạnh trên quý vị và gia đình!



Hội Thánh Báp Tít Bình An Đức Trọng, Lâm Đồng. Tạ ơn Chúa! Cảm ơn VMB đã gửi quà Giáng Sinh. Gần 200 thân hữu tham dự, nhưng không có người tin Chúa. Xin quý vị tiếp tục cầu nguyện cho Hội Thánh!



Hội Thánh Báp Tít Thiên Phước, Giồng Riềng Kiên Giang, truyền giảng mừng CHÚA giáng sinh, có 2 thân hữu tin nhận chúa. Tạ ơn



“Chúng ta được dạy rằng, hãy để ánh sáng của mình tỏa sáng và nếu có, thì chúng ta sẽ không cần phải nói cho ai biết điều đó. Ngọn hải đăng không cần bắn pháo bông để thu hút sự chú ý đến sự tỏa sáng của nó - nó chỉ tỏa sáng mà thôi.”
Dwight L. Moody

Cảm tạ Chúa, HT Báp-tít U Minh truyền giảng Giáng Sinh, ngày 03/12/2023, có 60 thân hữu tin nhận



GIÁNG SINH 2023

Hội Thánh Báp-Tít Thời Bình Cà Mau

Mùa Giáng Sinh năm 2023 vừa khép lại, để lại trong tôi những dấu ấn khó quên về niềm vui, hạnh phúc và những cảm xúc ngậm ngùi khó tả. Tôi nhớ mãi khoảng thời gian ấy! Năm nay cũng giống như những năm trước, tôi về quê tham dự chương trình lễ kỷ niệm mừng Chúa Giáng Sinh. Phụ giúp cho Hội Thánh, tập dợt những tiết mục, bài múa với các bạn thanh thiếu niên để chuẩn bị cho chương trình Giáng Sinh.

Buổi lễ mừng Chúa Giáng sinh dự định sẽ có 250 thân, tín hữu đến tham dự. Do diện tích phòng nhóm khá nhỏ không đủ chỗ ngồi. Nên Hội Thánh có thuê những căn rạp trước sân Hội Thánh để có không gian thoải mái cho tất cả mọi người đến tham dự. Căn rạp được trang trí hoa và những dây đèn lấp lánh, âm nhạc vang lên, hòa cùng không khí se se lạnh của mùa Giáng Sinh, làm cho lòng tôi lại nôn nao đến ngày chương trình được diễn ra! Trước ngày lễ, các bà, các chị tụ họp lại cùng nhau chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Có những tín hữu ở xa, họ đến sớm một ngày để phụ giúp trong việc chuẩn bị cùng với những người hàng xóm. Mọi người quây quần bên nhau, cùng nhau kể chuyện, những tiếng cười rôm rả, làm xua tan đi sự mệt nhọc.

Lễ Giáng sinh bắt đầu vào lúc 9 giờ. Nhưng tờ mờ sáng, tôi đã thấy các bà, các chị đang chuẩn bị trong bếp, không biết tự bao giờ! Mục sư quản nhiệm đang xếp ngay hàng thẳng lối những chiếc ghế, để chuẩn bị đón tiếp mọi người đến tham dự. Các thầy trong Hội Thánh đang chuẩn bị phương tiện để đi đón những thân hữu ở xa đến cho kịp chương trình sắp diễn ra.

Buổi sáng các bạn thanh thiếu niên tập dợt lại các tiết mục, bài múa, bài thi ca để chuẩn bị tốt hơn cho chương trình. Từ 7 giờ 30 đã có một số thân hữu từ xa đến và các em nhỏ ở gần cũng đến, được các ban thanh thiếu niên hướng dẫn vào trong, sắp xếp chỗ ngồi để ăn bánh, uống nước trong thời gian chờ đợi. Vào 9 giờ, mọi người đến đông đủ gần 300 người vượt chỉ tiêu ban đầu đặt ra là 250 người, nhưng vẫn đủ chỗ cho tất cả mọi người, tạ ơn Chúa! Sau tất cả các tiết mục, Mục sư quản nhiệm kêu gọi thân hữu tin nhận Chúa, cầu nguyện kết thúc và phát quà cho thiếu nhi. Mọi người sẽ ở lại dùng một bữa ăn thông công với nhau. Sau đó các thầy sẽ chuẩn bị phương tiện đưa thân tín hữu về.

Cảm tạ Chúa chương trình được diễn ra một cách tốt đẹp, từ đầu chương trình đến cuối chương trình, Chúa luôn đồng hành dẫn dắt, kết quả có được 51 linh hồn trở về tin nhận Chúa. Qua chương trình này, họ đã biết được ý nghĩa của mùa Giáng Sinh, hiểu được câu chuyện, tình yêu thương của Chúa dành cho nhân loại, và sẽ thuật lại với người thân, bạn bè, để rồi sẽ có nhiều người biết Chúa hơn! Nguyện Tin Lành của Chúa Giê-su được truyền ra khắp đất! Amen!

Nhóm Kinh Thánh Anh Ngữ VMB
- Cẩm Loan & Kim Loan



**“Người ta sẽ
truyền ra kỷ niệm
về sự nhân từ lớn
của Chúa, Và hát
lớn lên sự công
bình Chúa.”**
Thi-thiên 145:7

Hình Ảnh Truyền Giảng Giáng Sinh Tại Cà Mau, 2023

“Tôi sẽ hát xướng về sự nhân từ của Đức Giê-hô-va luôn luôn; Từ đời này sang đời kia miệng tôi sẽ truyền ra sự thành tín của Ngài.” - Thi-thiên 89:1



HT Báp-tít Thới Bình truyền giảng Giáng Sinh ngày 24/12/2023, có 45 thân hữu tin Chúa



HT Báp-tít Tình Thương truyền giảng Giáng Sinh ngày 10/12/2023, có 8 thân hữu tin Chúa!



HT Báp-tít Đức Tin, thị trấn Thới Bình truyền giảng Giáng sinh ngày 17/12/2023 có 30 thân hữu tin Chúa



HT Báp-tít Giao Khẩu, huyện Thới Bình, Cà Mau TG Giáng sinh ngày 17/12/2023, có 8 thân hữu tin Chúa



Lựa Chọn Hương Đi

Xin chào các bạn,

Giờ này chắc là các bạn đang rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên Đán – Ngày Lễ truyền thống của Việt Nam phải không nào? Ai ai cũng tấp nập chuẩn bị đồ đạc, hành lý để trở về quê nhà, thật là nhộn nhịp. Cũng có một số người không trở về quê nhà mà tới một nơi khác, nơi mà Chúa đặt để họ ở đấy trong chương trình tốt lành của Ngài. Một trong số đó là tôi – Dung nè.

Quê tôi ở Thanh Hóa – khá là xa Sài Gòn. Ngày tết gần kề, ba mẹ nào cũng mong con cái trở về sum vầy. Ba mẹ tôi cũng vậy, nhưng tôi không chọn trở về mà tôi chọn đến một nơi khác. Các bạn đoán xem tôi sẽ đi đâu? Không để các bạn phải đợi lâu, tôi sẽ bật mí luôn là tôi về nơi cuối cùng của bản đồ chữ S Việt Nam. Đó là quê hương của 2 chị em bạn Loan mà tôi đang ở cùng. Tôi về đó để trải nghiệm và đón Tết cùng gia đình 2 bạn ấy. Tuy nhiên, trước khi tôi đưa ra quyết định cuối cùng đó. Tôi đã nhận được khá nhiều cuộc gọi từ anh chị em, ba mẹ trong gia đình tôi. Họ mong ước tôi trở về nhà sum vầy cùng gia đình vì Tết năm nay, tôi được công ty cho nghỉ 2 tuần – khá là dài so với những năm tôi đi làm.

Tôi bị dao động trước những lời của người thân tôi. Tôi đứng trước việc lựa chọn 2 con đường, một là trở về nhà và một là đi Cà Mau. Tôi băn khoăn khá nhiều, áp lực từ phía gia đình bởi tôi biết chỉ khi gia đình sum vầy mới hưởng trọn niềm vui. Nhưng có đôi nét tôi muốn cho các bạn biết về gia đình tôi: Nơi tôi sinh ra và lớn lên không hề tin nhận Chúa, sùng bái tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên ông bà rất nặng, thờ tượng hình cũng nhiều nữa. Và quan trọng là gia đình tôi không tin Chúa, cũng không cùng quan điểm với tôi. Vậy nên khi tôi trở về nhà, tôi sẽ vấp phạm về điều răn của Chúa: **“Trước mặt ta, người chớ có thờ lạy các thần khác”**, nhưng Chúa cũng có điều răn: **“Người phải hiếu kính với cha mẹ người”**. Những điều răn này làm tôi suy nghĩ hoài vẫn không thể quyết định được nên tôi cầu nguyện với Chúa rằng: **“Lạy Cha yêu dấu của con, con cảm tạ Ngài vì luôn che**

chở và gìn giữ con. Con biết ơn Ngài vì mọi ơn phước Chúa ban trên đời sống con. Chúa ơi! Giờ này con đang đứng giữa 2 sự lựa chọn đó là trở về quê với ba mẹ hoặc là đến Cà Mau cùng đón tết với gia đình của hai chị em Loan. Con không biết phải chọn con đường nào, nguyện xin Chúa bày tỏ cho con. Nếu Chúa muốn con quay về quê, vậy xin Chúa giúp anh chị con tìm được xe cho con trở về bình an và vui vẻ. Còn nếu Chúa muốn con về Cà Mau, nguyện xin Ngài an ủi tấm lòng của những người thân của con, xin xoa dịu họ và gìn giữ con. Bởi con biết chương trình Chúa dành cho con là những điều tốt đẹp nhất Ngài dành cho con theo ý muốn tốt lành của Ngài, Chúa ơi! Xin Chúa bày tỏ cho con, con cảm ơn Ngài thật nhiều. Con xin dâng hết thảy mọi điều lên cánh tay toàn năng yêu thương của Ngài và con thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Giê-xu Christ! Amen!”

Sau buổi cầu nguyện ấy, hôm sau tôi gọi về thì được biết là anh chị tôi không tìm được xe và mẹ tôi cũng không ép hay giục tôi về nữa. Tôi biết là họ sẽ buồn lòng khi tôi không về, nhưng chương trình Chúa dành cho tôi theo lối khác, nên tôi sẽ theo ý Ngài. Tôi cũng buồn vì gia đình tôi không tin nhận Chúa, không cùng quan điểm và niềm tin với tôi. Nhưng vượt trên nỗi buồn đó, tôi biết Chúa đã chuẩn bị sẵn cho tôi sự vui mừng mãi mãi, việc của tôi là cầu nguyện và thuận theo ý Ngài. Tôi biết bước đi trên con đường cùng Chúa không hề dễ dàng, sẽ gặp khó khăn thử thách. Nhưng Chúa phán mọi sự khó khăn và thử thách ấy không quá sức chịu đựng của chúng ta đâu. Vì điều đó tới để thử lòng anh em đối với Ngài như thế nào. Hãy hết lòng tôn kính, ngợi khen và hầu việc Cha, anh chị em sẽ nhận lãnh phước hạnh lớn lắm. Tôi tin điều ấy nên dù có làm buồn lòng ba mẹ thì tôi vẫn chọn theo ý Chúa.

Nhóm Kinh Thánh Anh Ngữ VMB
– Đình Thị Dung